
 
 

 
กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  

พิจารณาความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดสัมมนาสรุปผลการด าเนินงานของวุฒิสภา 
และรายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

 
 
 
  
   
 
 
 

  เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยมี ดร.ตวง   
อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex 
Meetings) มีการพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้  

 พิจารณาความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดสัมมนาสรุปผลการด าเนินงานของวุฒิสภา เรื่อง  
“เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” ในโอกาสที่ครบรอบการด าเนินงาน ๓ ปี ซึ่งคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากวุฒิสภาให้จัดการสัมมนาห้องย่อยเรื่อง “วุฒิสภากับการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตของคนไทย”  
ในวันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยเป็นการจัดร่วมกันกับ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา  
ณ ห้องประชุม หมายเลข CA 428 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) 
 นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มีมติมอบหมาย 
ให้นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ด าเนินการจัดท าร่างก าหนดการสัมมนาห้องย่อย 
เรื่อง “วุฒิสภากับการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตของคนไทย” น้ัน 
 ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้จัดสัมมนาดังกล่าวออกเป็น ๒ ช่วง คือ 
ช่วงที่  ๑ ระหว่าง ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา จัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ตามรัฐธรรมนูญ โดยน าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา” น าโดยนายตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
วุฒิสภา และนายศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และช่วงที่ ๒ จัดสัมมนากลุ่มย่อยและน าเสนอผลการด าเนินงาน
ด้านการศึกษา ในรอบ ๓ ปี โดยมีประธานคณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๔ คณะ แล้วรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (๑) ด้านการจัด
การศึกษาด้วยระบบ AI โดย นายวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ Chief Technology Officer บริษัท Huawei และ (๒) ด้านการจัดการศึกษาเกี่ยวกับ  
e-Sport โดย นายจตุรภุช  ไพรสณฑ์ อาจารย์โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จึงขอเรียนเชิญกรรมาธิการทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน เวลา  
และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 

ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  



 

 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  

ได้รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม Cisco 
Webex Meetings) ซึ่งไดมีการพิจารณารายงานสรุปผลการเดินทางศึกษาดูงานและจัดเสวนา “การลงพื้นที่
ติดตามและรับฟังข้อมูลด้านการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน าไปสู่การปฏิรูป
ด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการติดตามผลด าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
และอุปสรรคต่าง ๆ จากหน่วยงานทางการศึกษาที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว คณะอนุกรรมาธิการจึง 
เห็นควรเสนอให้มีการเดินทางลงพื้นที่ เพื่อด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
และจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นล าดับต่อไป 

 

 พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน 
 นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ การศึกษานอกระบบ การศึกษา

ตามอัธยาศัย และการศึกษาเอกชน ได้รายงานสรุปผลประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ซึ่งไดมีการพิจารณาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ โดยน าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง นั้น พบปัญหาส าคัญประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คือ ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการได้รับบริการอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ที่พึงได้รับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการจึงเห็นสมควรให้จัดตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณา
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อพิจารณาศึกษา 
และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา ที่ประชุมวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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